

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๑ (๖/๒๕๖๐)

วันพุธ ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมจันทนา นิลวรางกูร ชั้น ๒ อาคารมหิตลตลอดดุยเดช-พระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม		
๑.๑	แสดงความขอบคุณคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ที่ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๑ พร้อมนำเยี่ยมชมหอพระราชประวัติศรีสุรินทราธิราชภักดีและหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมาก	รับทราบ
๑.๒	มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจำนวน ๒๔ ท่าน และลาประชุม จำนวน ๖ ท่าน	รับทราบ
๑.๓	มีหน่วยงานขอถอนเรื่อง ๒ วาระ คือคณะสาธารณสุขศาสตร์ขอถอนเรื่องการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ ในวาระที่ ๔.๒.๑ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอถอนเรื่องการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ในวาระ ๖.๔.๓๓	รับทราบ
๑.๔	ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยขออนักกิจกรรมใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED : Automated External Defibrillator) ในวาระที่ ๗.๖ มาสธิตให้กรรมการสภาฯได้เห็นและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอนำวิดีโอคลิปละครเวทีการกุศล โดยนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชื่อเรื่อง "Paper Bird" ในวาระที่ ๗.๘ มาให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ดูเป็นบางส่วน	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม		
๒.๑	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๐ วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗ หน้า	รับรองรายงานการประชุม หลังจากแก้ไขรายงานตามข้อเสนอของที่ประชุมแล้ว
๒.๒	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๐ วันพุธ ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ "วาระลับ" ในวาระ ๖.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และวาระ ๖.๒ ผลการทบทวนการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑)	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย		
๓.๑	วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการ อาจารย์ ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ นำเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้ แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ได้จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และองค์กรสามารถสร้างคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งมีส่วนสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวม วิทยาลัยการจัดการได้กำหนดวิสัยทัศน์ "เป็นปัญญาของแผ่นดินในการศึกษาด้านการจัดการ" และพันธกิจ "พัฒนาผู้นำองค์กรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การวิจัยที่สอดคล้องความต้องการ และการมีส่วนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม" โดยมียุทธศาสตร์หลัก ๕ ประการ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับบริบท ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเป็นเลิศทางงานวิจัยซึ่งมีคุณค่าต่อสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเป็นเลิศในงานบริการวิชาการและให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความเป็นสากล และยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการวิทยาลัยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	๑. รับทราบ ๒. ขอให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการต่อไป
๓.๒	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล นายมนัญญู สรรค์คุณากร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ (๑) ทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์และแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (๒) เสนอแนะแนวทางการพัฒนางานองค์กร และแนวทางการพัฒนามบุคลากร (๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการฯ ๖ ครั้งที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการที่ประเมินสถานการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปัจจุบัน ให้ข้อเสนอแนะประเด็นยุทธศาสตร์ HR ที่ควรจะเป็น (Recruit, Retain และ Develop) คัดเลือกส่วนงานนำร่องและมอบหมายที่ปรึกษาประจำกลุ่ม นัดพบที่ปรึกษาประจำกลุ่ม เพื่อแนะนำทีม และหารือแนวทางการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการฯ ได้รับฟังข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลและแนวทางการดำเนินงานในปัจจุบันจากฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งจัดกลุ่มและลำดับความสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้ข้อคิดเห็น	๑. รับทราบ ด้วยความขอบคุณ ๒. เห็นชอบให้นำผลสรุปของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งมาเสนอเพื่อให้ออกคิดเห็นในการดำเนินการต่อไปในการประชุมเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา		
๔.๑	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พร ขจรธรรม จะเกษียณอายุงาน ๖๐ ปี ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และไม่ประสงค์จะต่อเวลาปฏิบัติงานในตำแหน่งประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดาคนต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำวิทยาลัยราชสุดา ได้เสนอชื่อบุคคลภายนอกเป็นกรรมการสรรหา จำนวน ๒ คนคือ อาจารย์ ดร.จิตประภา ศรีอ่อน และอาจารย์ มณฑิยา บุญตัน มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ทั้งคณะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๙	อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้ (๑) อธิการบดี (๒) คุณหญิงลักขณาจันทร์ เลขาพันธุ์ (๓) ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา (๔) รองศาสตราจารย์ นพ.วิสูตร พงษ์ศิริไพบูลย์ (๕) ประธานสภาคณาจารย์ (๖) อาจารย์ ดร.จิตประภา ศรีอ่อน (๗) อาจารย์มณฑิยา บุญตัน

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๒	ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่	
๔.๒.๑	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอถอนออก
๔.๒.๒	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว โดยจะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และแต่ละปีการศึกษาจะรับนักศึกษาจากผู้สำเร็จปริญญาโท ประมาณปีละ ๒ คน ผู้สำเร็จปริญญาตรี ประมาณปีละ ๒ คน หลักสูตรมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมในด้านชีวเวชศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในด้านเวชศาสตร์ตรงปัจจัย บริวรรตเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์การเจริญทดแทน สามารถบูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ทางด้านชีวเวชศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศและในระดับสากล	อนุมัติ
๔.๒.๓	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว โดยจะดำเนินการเปิดรับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และคาดว่าจะรับเข้าศึกษาในปีการศึกษาละประมาณ ๓๐ คน เป็นหลักสูตรใหม่ที่ไม่เคยเปิดสอนที่ใดมาก่อนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยอิงจากหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยและสภาวิชาชีพ (สภาวิศวกร) โดยหลักสูตรจะเน้นองค์ความรู้และการปฏิบัติจริงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม โดยมีมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เปิดการเรียนการสอน ได้แก่ DAIRY ENGINEERING, UNIVERSITY BHAVAN, ANAND, India	อนุมัติ
๔.๒.๔	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว หลักสูตรใช้ระบบจัดการเรียนการสอนแบบหน่วยกิตภาค โดยจะดำเนินการเปิดรับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และคาดว่าจะรับเข้าศึกษาในปีการศึกษาละประมาณ ๔๐ คน โครงสร้างของหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔	อนุมัติ
๔.๒.๕	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์และพัฒนาเป็นนวัตกรรม ที่ยั่งยืน พัฒนาศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ หรือเป็นผู้ที่มีความสามารถคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม สิทธิบัตร และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีได้ หลักสูตรใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค โดยจะดำเนินการเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และคาดว่าจะรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษาแรก ๓๐ คน ในปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรของสถาบันอื่นในประเทศไทยและในภูมิภาค ASEAN ที่มีความใกล้เคียงกับหลักสูตรชีววิทยานวัตกรรม	อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง		
๕.๑	การกำหนดสัดส่วนและน้ำหนักคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้อนุมัติการลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี ของศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม ชินทร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธาน ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติ ๑. ต้องจบปริญญาเอก ๒. ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นเวลา ๓. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ๔. เป็นที่ยอมรับ ๕. มีวิสัยทัศน์และศักยภาพ ๖. มีประสบการณ์บริหารองค์กร ๗. มีศักดิ์ศรีทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ ๘. มีบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ซึ่งการกำหนดสัดส่วนและน้ำหนักของคุณสมบัติในข้อ ๔ ถึง ๘ ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด แต่ในการประชุมสภา	๑. เห็นชอบการกำหนดสัดส่วนและค่าน้ำหนักของคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตามที่คณะกรรมการสรรหา เสนอ ๒. อนุมัติการแจ้งกำหนดสัดส่วนและค่าน้ำหนักคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณา แต่ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ก่อนได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ๓. มอบอำนาจการตีความคำวินิจฉัยปัญหาตามข้อ ๑๗ ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๔ ให้กับประธานคณะกรรมการสรรหา

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๕.๑ (ต่อ)	ครั้งที่ ๕๒๐ ยังมีได้กำหนดสัดส่วนและค่าน้ำหนักดังกล่าว อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาเรื่องการกำหนดสัดส่วนและค่าน้ำหนักของคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยมีความเห็นว่า สมควรกำหนดสัดส่วนและค่าน้ำหนักเท่ากันทุกข้อ เนื่องจากมีความสำคัญเท่ากัน จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดสัดส่วนและค่าน้ำหนักฯ และเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องเวลาการสรรหา จึงขอแจ้งกำหนดสัดส่วนและค่าน้ำหนักของคุณสมบัติฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณา แก่ผู้มีสิทธิเสนอชื่อก่อนได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน ขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณามอบอำนาจการตีความคำวินิจฉัยปัญหาตามข้อ ๑๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๕ ให้กับประธานคณะกรรมการสรรหา	
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง		
๖.๑	ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้พิจารณากลับกรรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๘ ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๗ ราย และตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก จำนวน ๑ ราย	อนุมัติ
๖.๒	พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) (วาระลับ) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์(ครั้งที่ ๑) ของรองศาสตราจารย์ กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้เสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๒) แล้ว เห็นว่าผลงานทางวิชาการคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนดสำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์(วิธีที่ ๒) จากมติเดิม “คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนดสำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๒)” เป็น “คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนดสำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๒)” โดยเห็นสมควรให้กำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้เสนอขอตำแหน่งฯ เป็นตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติทางการแพทย์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (วันที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง)	อนุมัติ
๖.๓	การเทียบตำแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พิจารณากรณีการเทียบตำแหน่ง Professor of Computer Science and Information Management จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ประเทศไทย ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔๙๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติการเทียบตำแหน่งให้เป็นตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ตามที่คณะกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้ตั้งข้อสังเกต โดยที่ประชุมเห็นว่า ผลงานทางวิชาการของ Dr. Peter Haddawy หากนำมาเทียบกับเกณฑ์การเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว อยู่ในระดับเกณฑ์คุณภาพที่มหาวิทยาลัยกำหนดทั้งจำนวน คุณภาพ และประเภทผลงาน ประกอบกับเกณฑ์การดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของ AIT นั้น นอกจากมีผลงานตีพิมพ์แล้ว ผลงานนั้นต้อง outstanding ในระดับนานาชาติ โดยผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ จำนวน ๑๐ คน รวมถึงความเป็น leadership ซึ่งถือว่าคุณภาพอยู่ในระดับ “ดีเด่น” ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พนักงานวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ นอกจากนี้ เมื่อค้นหาข้อมูลการ citation ผลงานทางวิชาการ เช่น ค่า h – index ของ Dr.Peter Haddawy จากฐานข้อมูล scopus แล้วพบว่า การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของ Dr.Peter Haddawy ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๙๐ – ๒๐๑๗ ค่า h – index วิเคราะห์อยู่ในระดับ ๑๘ ซึ่งเป็นค่าที่สูงมากสำหรับสาขาวิชาเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกับ Dr.Peter Haddawy จำนวน ๕ คน ประกอบกับ Dr.Peter Haddawy ยังมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในระดับนานาชาติจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนแจ้งไปยัง ก.พ.อ. เพื่อดำเนินการต่อไป	ยืนยันการเทียบตำแหน่งของ Dr.Peter Haddawy ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
๖.๔	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร	
วาระที่ ๖.๔.๑-๖.๔.๑๓ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แล้ว		
๖.๔.๑	คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป	อนุมัติ
๖.๔.๒	คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป	อนุมัติ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๖.๗	<p>ขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙</p> <p>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลมหารัตนราชสีมา) คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักรัฐบาลต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๕๖ ราย แยกเป็นปริญญาเอก ๒๕ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๑ ราย ปริญญาโท ๒๘๒ ราย และปริญญาตรี ๑,๖๓๙ ราย และคณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติแก้ไขคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรของผู้สำเร็จการศึกษา ลำดับที่ ๑๒๐ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ จากเดิม ๒.๔๐ แก้ไขเป็น ๒.๒๘</p>	<p>อนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๕๖ ราย และอนุมัติแก้ไขคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรของผู้สำเร็จการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ตามที่เสนอ</p>
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ		
๗.๑	<p><u>การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์</u></p> <p>มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ ๑. รองศาสตราจารย์ศศิโสภณ เกียรติบุรณกุล และ ๒. รองศาสตราจารย์วิชัย อิทธิชัยกุลทล</p>	รับทราบ
๗.๒	<p><u>รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย</u></p> <p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินการของหน่วยงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยจะมีทั้งเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	รับทราบ
๗.๓	<p><u>แนวทางการดำเนินงานของกลุ่มภารกิจ</u></p> <p>ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งกลุ่มภารกิจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนของการกิจที่มีลักษณะสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือใกล้เคียงกัน จำนวน ๖ ภารกิจนั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาข้อมูลผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของทั้ง ๖ กลุ่มภารกิจดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรยุบเลิกกลุ่มภารกิจ จำนวน ๓ กลุ่มภารกิจ คือ ๑. กลุ่มภารกิจการฝึกอบรมมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพระดับสากลแห่งประเทศไทย ๒. กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัย และ ๓. กลุ่มภารกิจด้านการจัดการสุขภาพ</p>	รับทราบ
๗.๔	<p><u>สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะพยาบาลศาสตร์</u></p> <p>ตามที่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ และคณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอให้สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป บัดนี้ สภาการพยาบาล มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐</p>	รับทราบ
๗.๕	<p><u>สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ พิจารณาให้รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะกายภาพบำบัด</u></p> <p>ตามที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และคณะกายภาพบำบัด ได้ยื่นคำขอรับรองเป็นสถาบันซึ่งผลิตบัณฑิตให้ได้รับปริญญาในวิชาชีพกิจกรรมบำบัด ก่อนที่จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร นั้น บัดนี้ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โดยคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด ได้มีมติรับรองมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชากิจกรรมบำบัด ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕</p>	รับทราบ
๗.๖	<p><u>การใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED : Automated External Defibrillator)</u></p> <p>กองกิจการนักศึกษา นำสาธิตวิธีการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED : Automated External Defibrillator) เพื่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น เพื่อสามารถนำส่งโรงพยาบาลได้ทันที</p>	รับทราบ
๗.๗	<p><u>การดำเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๘ ราย</u></p> <p>มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ จำนวน ๘ ราย กรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลานานกว่าเจ็ดวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ขอบบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สืบสวนและติดตามแล้ว ไม่ปรากฏว่าได้ชี้แจงเหตุผลของการขาดงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือมีกรลาตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลานานกว่าเจ็ดวัน ตามข้อ ๕๕(๕) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งนำมาใช้บังคับตามข้อ ๖(๕) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยการดำเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบกับเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามข้อ ๕(๑) ของประกาศคณะกรรมการการจรรยาบรรณและวินัย เรื่อง การกำหนดกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ จึงลงโทษปลดออกจากงาน ทั้ง ๘ ราย</p>	รับทราบ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๗.๘	<p>๑๐ปี รามาดราม่า ละครเวทีการกุศล โดยนักศึกษาแพทยรามธิบดี ชื่อเรื่อง”Paper Bird” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี ขอเชิญกรรมการสภาฯทุกท่านร่วมชมละครเวทีการกุศล RamaDrama ซึ่งจัดโดยนักศึกษาแพทยรามธิบดี ชั้นปีที่ ๒ เพื่อหารายได้มอบให้มูลนิธิรามธิบดีฯ เพื่อโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นในชื่อเรื่อง “Paper Bird” ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำหรับรอบปฐมทัศน์ มีกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอารี วิลยะสแคว์ โรงพยาบาลรามธิบดี</p>	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ		
๘.๑	<p>การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เป็นครั้งที่ ๕๒๒ วันพุธ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิธิ รัชพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา</p>	รับทราบ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐